

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และการติดต่อประสานงาน ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของกอง ๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	๑. งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย กรอบความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ๒) กำหนด ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือทำที่ และความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	๒. งานวิชาการระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือและความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
๓. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	๓. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	มาตรการ กฎระเบียบและข้อตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ</p> <p>๒) บริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การทำความตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๔. งานการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และดำเนินการเจรจา การทำความตกลงในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ</p>	<p>การจัดการเกี่ยวกับการทำความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ</p>
๕. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดทิศทางและนโยบายการวางแผนการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ รูปแบบพิธีการด้านต่างประเทศ และการรับรองแขกต่างประเทศในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและดูงานระหว่างประเทศ</p> <p>๒) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมสัมมนา</p> <p>๓) ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และผู้มาศึกษาดูงานด้านการปศุสัตว์ของกรม และสรุปข้อคิดเห็นเอกสารด้านต่างประเทศ</p>	<p>๕. งานวิเทศสัมพันธ์ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาดูงานต่างประเทศ และวางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากร รูปแบบและดำเนินการประชุมระหว่างประเทศ พิธีการด้านต่างประเทศและการรับรองแขกจากต่างประเทศ</p>	<p>การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและดูงานระหว่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการปศุสัตว์</p>